



Ninh Bình, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động công đoàn tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 4

1. Việc làm của người lao động và công tác chỉ đạo, điều hành

Tình hình việc làm, thu nhập của người lao động gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19; một số doanh nghiệp duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm, tiền lương cho NLĐ; một số doanh nghiệp bố trí hình thức nghỉ luân phiên: 3 ngày/tuần; nghỉ làm 15 ngày trong tháng 4; nghỉ làm việc trong 3 ngày cuối tuần...

Trước tình hình dịch bệnh, LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn nắm chắc tình hình đời sống, việc làm của CNVCLĐ đặc biệt là CNLĐ trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19; ban hành 17 văn bản phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện nhiệm vụ.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp công đoàn

2.1. Kết quả chung toàn tỉnh

** Công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và hoạt động chăm lo đời sống cho CNVCLĐ*

LĐLĐ tỉnh triển khai sơ kết 05 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 và xét, đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn tập trung nắm tình hình CNLĐ tại các doanh nghiệp và phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến quan hệ lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tính đến ngày 20/4, có 90/269 CĐCS khối doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh, trong đó có 33 doanh nghiệp ngừng sản xuất, tạm ngừng sản xuất; 29 doanh nghiệp bố trí cho CNLĐ nghỉ luân phiên; 10 DN thu hẹp sản xuất; 18 DN cho CNLĐ nghỉ không lương; 18.143/74.302 CNLĐ bị ảnh hưởng, trong đó có 5.057 CNLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương MTTQ Việt Nam về chung tay phòng, chống dịch bệnh, mỗi cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc LĐLĐ tỉnh đã ủng hộ mỗi người 1 ngày lương, nhắn tin ủng hộ qua tổng đài 1407; chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tuyên truyền phát động ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 bằng vật chất, tinh thần

với tổng số tiền 3.340.173.885 đồng (trong đó ủng hộ bằng tiền mặt: 3.101.773.885 đồng, qua tin nhắn: 283, 4 triệu đồng); trao tặng 17.325 chiếc khẩu trang, 750 lọ nước rửa tay sát khuẩn và một số vật dụng thiết yếu cho CNVCLĐ. LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm, động viên và tặng quà cán bộ, y, bác sỹ đang tham gia phòng, chống dịch và điều trị, chăm sóc bệnh nhân nhiễm vi rút SARS - Cov - 2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tổng số tiền 10 triệu đồng và 2 thùng quà. LĐLĐ tỉnh quyết định hỗ trợ 10 tấn gạo và tiếp nhận 4 tấn gạo từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng cho CNLĐ tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

** Công tác tuyên truyền giáo dục:*

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và ngày quốc tế lao động 1/5; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp phát cho các CĐCS 200 áp phích, 500 tờ rơi tuyên truyền cho đoàn viên, CNVCLĐ và căng treo, dán ở những khu vực có đông CNLĐ qua lại tại doanh nghiệp, các khu nhà trọ, đảm bảo đầy đủ thông tin đến người lao động về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid - 19. Chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường phát hiện và đề nghị khen thưởng đột xuất đoàn viên, CNVCLĐ trong phòng, chống dịch Covid - 19.

** Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh:* LĐLĐ tỉnh rà soát, lập danh sách cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020. Trong tháng, thành lập mới 01 CĐCS, kết nạp mới 211 đoàn viên. Chỉ đạo 04 CĐCS kiện toàn bổ sung ủy viên BCH.

** Công tác tài chính công đoàn và hoạt động của UBKT:* LĐLĐ tỉnh đơn đốc các đơn vị khối hành chính sự nghiệp thu kinh phí công đoàn năm 2019; xây dựng dự toán giao thu kinh phí công đoàn năm 2020 cho LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành và tư vấn cho công nhân lao động tại một số doanh nghiệp về chế độ chính sách, tiền lương.

2.2. Kết quả hoạt động của LĐLĐ các huyện, TP, CDN

** LĐLĐ thành phố Ninh Bình:* Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; nắm tình hình việc làm, tiền lương của NLĐ trong các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Kết quả, có 10 CĐCS cho 533 CNLĐ nghỉ tạm thời; 09 đơn vị cho 1.293 NLĐ nghỉ luân phiên; 06 CĐCS cho 358 NLĐ nghỉ không lương; 02 CĐCS có hỗ trợ lương cho 120 NLĐ; có 62 CĐCS tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh với tổng số tiền là 230 triệu đồng (trong đó có 41 CĐCS ủng hộ nhắn tin qua tổng đài 1407 với tổng số tiền 146 triệu đồng).

*** LĐLĐ thành phố Tam Điệp:** Tiếp tục nắm tình hình việc làm, thu nhập của NLĐ tại các doanh nghiệp do ảnh hưởng Covid-19. Kết quả, có 25/32 doanh nghiệp có tổ chức CĐ vẫn duy trì sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho 10.825 CNLĐ; có 09 DN với 2.805 người lao động bị ảnh hưởng (trong đó có 2.417 lao động của Công ty TNHH giấy ADORA Việt Nam phải chấm dứt HĐLĐ) số lao động còn lại nghỉ việc không lương, nghỉ luân phiên... Tiếp nhận 1.025 khẩu trang từ Cty TNHH MTV Thêu may Việt Thái trao tặng cho CNLĐ tại Công ty CP Môi trường đô thị và Nhà máy xử lý Chất thải rắn Ninh Bình. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 với số tiền: 429.711.000đ.

*** LĐLĐ huyện Hoa Lư:** Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp nhận 2000 khẩu trang từ CĐ Cty TNHH Vina Apuls, trao tặng cho đoàn viên công ty CP Xi măng Hệ Dưỡng và CNVCLĐ trên địa bàn huyện. Vận động CNVCLĐ thuộc 54 CĐCS ủng hộ bằng tiền mặt, tin nhắn trong công tác phòng, chống dịch bệnh với tổng số tiền 264.620.000 đồng. Giải quyết đơn thư của CNLĐ Cty TNHH may Trường lộc về việc Cty nợ đọng lương của NLĐ.

*** LĐLĐ huyện Gia Viễn:** Tiếp tục tuyên truyền đến các CĐCS về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; nắm tình hình CNVCLĐ, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ủng hộ với số tiền 411.988.000 đồng (trong đó qua tin nhắn: 5.900.000 đồng; tặng 2000 khẩu trang và một số nhu yếu phẩm khác). Quyết định thành lập CĐCS công ty TNHH Thiên Hà với 211 đoàn viên và tổ chức giao lưu, đối thoại tại công ty.

*** LĐLĐ huyện Nho Quan:** Tiếp tục nắm tình hình việc làm, tiền lương của người lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, kết quả: có 06 Doanh nghiệp với tổng số 989 CNLĐ bị ảnh hưởng (trong đó, có 240 CNLĐ Cty TNHH Vương Anh tạm ngừng việc và nghỉ việc không lương) số lao động còn lại làm việc luân phiên; có 76 CĐCS thực hiện ủng hộ qua hình thức nhắn tin và tiền mặt với tổng số tiền 204.680.000 đồng (trong đó ủng hộ bằng tin nhắn: 3.230.000 đồng). Trao tặng nước rửa tay sát khuẩn cho CĐCS 03 DN (CĐCS Cty TNHH Regis, CĐCS Cty May Văn Phú, CĐCS Cty TNHH Daekwang Vina).

*** LĐLĐ huyện Yên Mô:** Làm việc với Lãnh đạo 03 Công ty (Công ty TNHH Giấy Athena Việt Nam, Công ty TNHH HuiYao Việt Nam, Công ty TNHH XNK TM&DV Khánh An) về giải quyết chế độ cho CNLĐ khi chấm dứt hợp đồng cho người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19¹. Sau khi làm việc các doanh nghiệp đều thực hiện nghiêm túc, đúng quy

¹. Cty TNHH giấy Athena Việt Nam chấm dứt HĐLĐ với 1.541 người, hỗ trợ 1 tháng lương cho 1.270 người có HĐLĐ xác định thời hạn. Công ty TNHH HuiYao VN chấm dứt hợp đồng lao động với 23, hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Công ty TNHH XNK TM&DV Khánh An chấm dứt hợp đồng với 19 CNLĐ (tự nguyện xin nghỉ) và tạm hoãn hợp đồng với 146 CNLĐ.

định của pháp luật khi cho công nhân nghỉ việc; khi tình hình ổn định sẽ thông báo cho công nhân đi làm việc trở lại. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ và doanh nghiệp tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh với số tiền 410 triệu đồng; 2,1 tấn gạo, 1000 khẩu trang; 50 thùng mì tôm; 30 thùng sữa; 20 thùng nước ngọt và 100 lít dầu ăn.

* **LĐLĐ huyện Yên Khánh:** Làm việc với 02 doanh nghiệp² gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tư vấn thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ tại Cty TNHH SX Giấy Chung Jye và Cty TNHH công nghiệp Dững Thịnh Việt. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh với số tiền 257.971.000 đồng. Thăm hỏi, trao hỗ trợ cho 02 đoàn viên thuộc diện hộ nghèo, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thu nhập do dịch bệnh với số tiền 1 triệu đồng. Chỉ đạo CĐCS Chi nhánh giấy Tân Phát-Công ty TNHH giấy Thành Bách Việt Nam thực hiện quy trình bầu bổ sung ủy viên BCH và kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch CĐCS.

* **LĐLĐ huyện Kim Sơn:** Tập trung nắm tình hình CNLĐ tại các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh (Công ty Nam&co cho công nhân nghỉ 02 tháng không lương theo hình thức tạm hoãn hợp đồng lao động; các doanh nghiệp khác hoạt động cầm chừng). Phối hợp với Đài truyền thanh, phòng y tế huyện cung cấp thông tin tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nội bộ của các doanh nghiệp về các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền 143 triệu đồng; trao tặng 3000 khẩu trang vải cho CNLĐ tại các doanh nghiệp.

* **CĐ các KCN tỉnh:** Tích cực nắm tình hình việc làm, tiền lương của đoàn viên, CNLĐ, tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh đối với các doanh nghiệp trong KCN; hướng dẫn các CĐCS đề xuất với NSDLĐ hỗ trợ NLĐ bị nghỉ việc, tạm ngừng việc. Tư vấn pháp luật lao động cho 06 CNLĐ; tiếp nhận 01 đơn của tập thể 17 người lao động tại Công ty TNHH Dững Thịnh (KCN Khánh Phú, doanh nghiệp chưa có Công đoàn) về việc công ty chấm dứt HĐLĐ không đúng quy định. Tổ chức cuộc thi ảnh “Chung tay đẩy lùi Covid-19” trên Facebook CĐKCN, nhận được sự tham gia tích cực của đoàn viên tại các CĐCS. CĐ Công ty TNHH MCNEX Vina phối hợp với Công ty phát động NLĐ ủng hộ 60,7 triệu, Công ty TNHH May áo cưới thời trang chuyên nghiệp ủng hộ 13,5 triệu đồng vào quỹ phòng, chống dịch Covid - 19.

* **CĐVC tỉnh:** Tiếp tục tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, CC, VC và vận động đoàn viên tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh với tổng số tiền 653,601,885đ (trong đó: ủng hộ bằng tin nhắn: 46.600.000đ; ủng hộ bằng hiện vật: 42.000.000đ). Trao tặng 16 suất quà trị giá 4,8 triệu đồng và 400 lọ nước rửa tay cho đoàn viên 03 CĐCS (Báo Ninh Bình, Nhà hát Chèo Ninh Bình, Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa

². Công ty TNHH Nghi Phương Ninh Bình, Công ty TNHH may Khánh Thành

Cố đô Hoa Lư). Làm việc với Gian hàng Nông sản an toàn Ninh Bình để ký chương trình phúc lợi đoàn viên và triển khai Cuộc thi ảnh “Đoàn viên công đoàn chung tay phòng chống đại dịch Covid-19”.

* **CĐN Giáo dục:** Trao tặng 500 khẩu trang kháng khuẩn cho Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Ninh Bình và 20 chai nước rửa tay cho Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh. Vận động 2116 lượt CBNGNLĐ tham gia nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 qua tổng đài 1407 với số tiền 74.240.000; ủng hộ tiền mặt với số tiền 88.050.000 đồng. Tiếp tục chỉ đạo CĐCS các đơn vị phối hợp với chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua “*Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học*” với phương châm “*Tạm dừng đến trường, không dừng học*”; Tổ chức thi sáng tác các tác phẩm cổ động phòng, chống dịch Covid-19.

* **CĐN Y tế:** Chỉ đạo CĐCS tham gia cuộc thi “Nét đẹp Công đoàn và người lao động ngành Y tế” trên mạng xã hội facebook do Công đoàn Y tế Việt Nam phát động. Hỗ trợ 6 triệu đồng và 6 thùng quà cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm phòng, chống bệnh tật tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vận động CNVCLĐ trong ngành tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh với số tiền 57.110.000 đồng. Tiếp nhận 1000 Kit thử xét nghiệm của Công đoàn Y tế Việt Nam; vận động câu lạc bộ Tâm Minh, tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ đồ bảo hộ và nhu yếu phẩm trao tặng cho khu cách ly Lữ đoàn 241 tại Nho Quan³.

* **CĐN Nông nghiệp & PTNT:** Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 71 triệu đồng. Chỉ đạo 03 CĐCS bầu bổ sung ủy viên BCH CĐCS (CĐCS Công ty TNHH MTV KTCTTL và CĐCS Trung tâm Khuyến nông, Chi cục BVTV).

* **Trường TC kỹ thuật - du lịch CĐNB:** Tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh thông báo đến cán bộ, giáo viên, học sinh về diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch đào tạo trực tuyến khi dịch bệnh có nguy cơ kéo dài.

3. Đánh giá chung: Trong tháng, các cấp công đoàn chủ động nắm tình hình CNVCLĐ và doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đồng thời đề xuất với chủ sử dụng lao động hỗ trợ cho CNLĐ bị mất việc làm và ngừng việc. Tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ thực hiện nhiệm vụ và CNLĐ bị ảnh hưởng của dịch bệnh; vận động CNVCLĐ tích cực nhắn tin, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5

3. Gồm 2500 cuộn giấy vệ sinh, 120 lọ nước sát khuẩn tay; 7500 chiếc khẩu trang ; 20 thùng sữa milo; 20 thùng mì tôm Hàn Quốc; 300 bộ bảo hộ y tế (găng tay, kính, bao chân), 500 đôi găng tay và 30 ăm siêu tốc.

1. Tiếp tục nắm tình hình CNLĐ tại các doanh nghiệp; tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức của CNLĐ trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng của dịch bệnh; phối hợp với các ngành chức năng tìm các giải pháp khắc phục khó khăn cho các doanh nghiệp.

2. Tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2020 gắn với kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

3. Tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020.

4. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị trực tuyến về “Triển khai, quán triệt một số chủ trương, chính sách mới và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 lĩnh vực quan hệ lao động, chính sách kinh tế - xã hội và thi đua, khen thưởng” do Tổng Liên đoàn chủ trì.

5. Thực hiện giao thu kinh phí công đoàn cho LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành.

6. Tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ và dịch bệnh Covid-19” năm 2020.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai hiệu quả chương trình công tác đề ra./.

Nơi nhận:

- VP Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Ban DV Tỉnh ủy, VP Tỉnh ủy;
- VP UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban và đ/vị trực thuộc (qua website);
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Kim Long